



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๘๒๐

ที่ สธ ๑๑๐๑/๒๙๓๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันพระบรมราชชนก

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

ตามที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารนำเสนอคำของบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และต้องผ่านการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไปตามนโยบายที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก กำหนด จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่อคนของทุกหลักสูตร โดยอย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะก่อนเสนอคำของบประมาณ กรณีทบทวนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์ใช้รายละเอียดค่าใช้จ่ายเดิมให้จัดทำหนังสือยืนยันไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

๒. หลักสูตรใหม่ที่มีความประสงค์จัดทำคำของบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันพระบรมราชชนก หากปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้จัดทำ Gantt Chart โดยแสดงกระบวนการ/ขั้นตอนให้ชัดเจน

๓. ทบทวน/จัดทำแผนผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตรในภาพรวมของส่วนราชการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันพระบรมราชชนก โดยอย่างน้อยต้องสามารถระบุฐานหรือที่มาของการคำนวณให้ชัดเจน พร้อมแสดงหลักการและแนวคิดให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตตามแนวนโยบายแห่งรัฐและความต้องการของระบบสุขภาพ

๔. ให้จัดส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ strategy-pbri@pi.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์ เลือกหัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด” หรือ <https://www.pi.ac.th/news/1274>

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายวิศิษฐ์ ตั้งนภกร)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก